

SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN ĐÃ ĐI VÀO ĐỜI SỐNG - SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐẤT QUẢNG NGÃI

PHẠM NGỌC VÂN

Phường Chánh Lộ - Thị xã Quảng Ngãi

Tôi tên Phạm Ngọc Vân, đã nghỉ hưu, hiện thường trú tại khối Gò Giàng, phường Chánh Lộ, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Được thư viện tỉnh Quảng Ngãi cho gia nhập vào "Câu lạc bộ đọc sách Người cao tuổi", của thư viện từ năm 1998 và tôi đã được thư viện chọn bồi dưỡng làm cán bộ tuyên truyền viên sách báo của thư viện. Hàng tháng tôi được tham dự các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề do thư viện tổ chức, thông qua các chuyên đề được tham dự, cùng với sở thích muốn tìm tòi học hỏi ở sách báo, tôi đã được trang bị chom ình vốn kiến thức về các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, để trước hết phục vụ cho mình và phổ biến rộng rãi cho bạn bè bà con nông dân trên địa bàn.

Như các đồng chí đã biết những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, thực hiện các chính sách khuyến nông, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng vật nuôi, nhằm giúp người nông dân vận dụng phát triển kinh tế gia đình và phát triển xã hội. Hiện nay phong trào sản xuất giỏi đã lan nhanh trong toàn quốc, nhiều mô hình phát triển giỏi ngày càng phát triển lớn mạnh, đã được đăng tải, thông tin trên các loại báo chí. Đây là những thông tin bổ ích để giúp

cho người nông dân có thể chọn lựa cho mình một hướng đi đúng đắn trong công tác sản xuất - chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.

"Câu lạc bộ đọc Người cao tuổi", với hàng trăm anh chị em đã nghỉ hưu về tụ tập sinh hoạt báo chí tại thư viện tỉnh, được tiếp cận với hàng trăm đầu sách, báo rất phong phú đa dạng về các nội dung. Trong kho tàng trí thức này, tôi được tiếp cận với một số tờ báo như: "Nông nghiệp Việt Nam", "Khoa học và đời sống", "Nông thôn ngày nay", "Sức khỏe - đời sống"... khi đọc các tờ báo này tôi rất hứng thú và ghi chép một số thành tựu khoa học kỹ thuật được ứng dụng trong đời sống sản xuất của người nông dân như:

- Kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt, siêu trứng cho năng suất cao (nông nghiệp Việt Nam)

- Kỹ thuật làm tú ấp trứng thủ công (báo nông nghiệp Việt Nam)

- Cách làm dụng cụ nẩy bắp (nông thôn ngày nay)

- Kỹ thuật trồng các loại nấm v.v... (khoa học và đời sống)

Các vấn đề trên đã được trao đổi, tọa đàm trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại thư viện tỉnh, cũng qua đó xác định có thể ứng dụng phát triển được trên đất Quảng Ngãi. Từ đó, tôi đã bắt tay vào việc mua 100 con vịt giống để nuôi tại gia đình, đồng thời cũng để làm thí điểm cho bà con, quả thật sau 2 tháng đàn vịt phát triển nhanh, trọng lượng đạt gần 03 kg/con và tôi bán hết 100 con chỉ trong 3 ngày. Sau đó tôi đã photo tài liệu về kỹ thuật nuôi vịt siêu thịt đem phổ biến cho 4 hộ nông dân cùng địa phương và

họ đã áp dụng chăn nuôi vịt có kết quả, mỗi gia đình có đàn vịt phát triển từ 100 - 200 con đem lại thu nhập cao, phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình. Đến nay nghề nuôi vịt siêu thịt đã phát triển, trên các xã phường trên địa bàn thị xã Quảng Ngãi, nhiều hộ nông dân ở nơi đây kinh tế gia đình đã khá hơn nhờ nuôi vịt siêu thịt.

- Với kết quả trên, được Hội Cựu chiến binh của tỉnh, tổ chức cho nhiều chi hội về đây để tham quan học tập.

Trong năm 2000, tôi còn phổ biến cho bà con ở xã Nghĩa Chánh cách làm ủ ấp trứng bằng phương pháp thủ công IAS với 200 trứng cho mỗi lần, chỉ tốn kém gần 3 lít dầu hỏa (đăng tải trên báo Nông nghiệp Việt Nam). Hiện này hợp tác xã nông nghiệp xã Nghĩa Chánh và một số bà con đã và đang áp dụng, một số nơi đã cho kết quả như mong muốn. Thông qua báo "Khoa học đời sống" tôi cũng đã giới thiệu cho bà con về cách thiết kế dụng cụ lấy bắp hạt cho 23 kg/giờ. Nghĩa là vừa rút ngắn thời gian vừa đỡ tốn công sức mà sản lượng đạt cao. Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng, tôi lại phổ biến về cách sản xuất các loại nấm, trong đó có nấm Bào Ngư, từ một hộ nông dân sản xuất giỏi (ông Bảy Yết) tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho 40 hộ gia đình, trên các huyện thị để phát triển nghề trồng nấm, bằng cách truyền miệng, hướng dẫn tại chỗ, photo tài liệu... Hiện nay nghề trồng nấm đã bắt đầu phát triển trên đất Quảng Ngãi, bước đầu có kết quả tốt góp phần cải thiện nâng cao đời sống gia đình, của những hộ làm nghề trồng nấm ở Quảng Ngãi. Đây cũng là việc làm phù hợp với chủ trương của Chính phủ là thời gian sắp tới sẽ đưa chương trình sản xuất nấm có thể phát

triển cả triệu tấn/năm. bên cạnh đó tôi cũng được mời đi báo cáo các đề tài trên cho hàng trăm người nghe, trong đợt tập huấn cho các chủ trang trại do UBND thị xã Quảng Ngãi tổ chức.

Kết quả trên cũng chỉ mới bước đầu, so với một số anh chị em thành viên trong câu lạc bộ họ cũng có nhiều tích cực trong việc phổ biến các kiến thức như: Chính sách pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe đời sống, cách phòng và chữa bệnh... cũng đã đạt một số thành tựu đáng ghi nhận. Vì vậy hàng năm thư viện Quảng Ngãi đều tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng - tặng quà cho một số anh chị em có nhiều cố gắng trong hoạt động này.

Riêng bản thân tôi qua hơn một năm đến với thư viện Quảng Ngãi, tôi đã tự tạo cho gia đình mình một tài sản, tuy chưa phải lớn, nhưng cũng đủ trang trải đời sống gia đình và việc học hành của con cái. Điều quan trọng hơn là được tích lũy vốn kiến thức cho mình để có thể vận dụng vào các lĩnh vực phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội, khi có điều kiện. Đó là nhờ sách báo và thư viện.

Cảm ơn ngành thư viện nói chung, thư viện Quảng Ngãi nói riêng đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt sách báo rất bổ ích cho chúng tôi, thư viện đã làm mọi cách để đưa sách báo phục vụ, mang lại tác dụng to lớn trong đời sống sản xuất của nhân dân trên địa bàn Quảng Ngãi.